

[THAM KHẢO] Địa Chỉ Phá Thai An Toàn Về Trong Ngày Ở Đà Nẵng

Vấn đề tình dục đã mở rộng, thoải mái hơn nhưng kiến thức phòng tránh và trách nhiệm chưa được giáo dục, phổ cập rõ ràng dẫn đến tỷ lệ phá thai ngày càng tăng cao. Nếu không thực hiện tại địa chỉ phá thai an toàn sẽ gây nguy hiểm đến tính mạng thai phụ và biến chứng đến sức khỏe sau này. Tuy nhiên do công việc bận rộn, hoặc không muốn đi lại nhiều nên chị em muốn tìm địa chỉ phá thai Đà Nẵng Vừa an toàn vừa có thể về trong ngày, hiểu được điều đó cũng có nhiều cơ sở y tế uy tín đã đáp ứng được khách hàng. Cùng tham khảo địa chỉ phá thai an toàn về trong ngày trên địa bàn Đà Nẵng mà thai phụ có thể tham khảo.



CƠ SỞ Y TẾ
ĐÌNH CHỈ THAI
AN TOÀN - UY TÍN
Ở ĐÀ NẴNG

0827.750.966

Mỗi nguy hiểm khi phá thai không an toàn

Hậu quả của việc quá thai tại địa chỉ không an toàn gây ra nhiều phiền toái, nguy hiểm đến sức khỏe sinh sản, tâm lý người phụ nữ. Do đó khi thực hiện thủ thuật này cần tìm hiểu rõ về địa chỉ phá thai an toàn mà mình định thực hiện để đảm bảo sức khỏe sau này.

Một số biến chứng nguy hiểm nếu phá thai không an toàn mà thai phụ cần biết:

5 BIẾN CHỨNG GẶP PHẢI KHI PHÁ THAI KHÔNG AN TOÀN

- 1 Băng huyết
- 2 Sốt thai
- 3 Vô sinh, hiếm muộn
- 4 Thủng tử cung
- 5 Tử vong

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA QUỐC TẾ BÀ NANG
Y Đức Hàng Đầu - Vươn Tầm Thế Giới

Hotline/zalo: 0827.750.966

. Gây chảy máu, đau bụng là chuyện bình thường nhưng nếu thực hiện tại địa chỉ không an toàn thì nguy cơ cao tình trạng này sẽ nặng, dữ dội hơn, thậm chí phải đến cơ sở y tế kiểm tra ngay tránh để mất máu quá nhiều.

. Đe dọa đến tính mạng nếu những thao tác thực hiện không chuẩn chỉ, có thể gây rách tử cung, vỡ tử cung.

- . Viêm nhiễm bộ phận sinh dục bởi khi thực hiện phá thai tại địa chỉ không an toàn thì dụng cụ y tế sẽ không đảm bảo sạch trùng, vi khuẩn hoàn toàn có cơ hội xâm nhập và gây viêm nhiễm, ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng sinh lý, sinh sản sau này.
- . Sốt thai, nhau thai cũng có thể xảy ra khi trình độ chuyên môn của bác sĩ không tốt điều này vô cùng nguy hiểm đến tính mạng của người phụ nữ.
- . Nguy cơ bị dính buồng tử cung, lạc nội mạc mạc tử cung cao

NHẬN BÁO GIÁ CHI PHÍ PHÁ THAI THEO TUẦN - THÁNG TUỔI

Các bác sĩ đã sẵn sàng trợ giúp bạn

LIÊN HỆ NGAY



Cảnh báo hành động phá thai không nên thực hiện tại địa chỉ không an toàn, kém chất lượng, và khi xác định phá thai thì không nên chần chừ sẽ gây ra nhiều hậu quả khó lường và tỷ lệ biến chứng sẽ cao hơn. Phá thai được xem là hành động trái với đạo đức và ảnh hưởng rất nhiều đến sức khỏe, tâm lý người phụ nữ, do vậy cần cân nhắc kỹ lưỡng, đây là quyết định cuối cùng nếu không có biện pháp nào khác, và liên hệ sớm với bác sĩ chuyên môn tại địa chỉ phá thai an toàn để được tư vấn lời khuyên phù hợp.

Địa chỉ phá thai về trong ngày tại phòng khám Sản phụ khoa 180 Trần Phú

- . **Địa chỉ phá thai:** Hải Châu, Đà Nẵng
- . **Hotline tư vấn phá thai an toàn miễn phí:** **0379.913.598 - 0827.750.966**

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA QUỐC TẾ ĐÀ NẴNG
Y Đức Hàng Đầu - Vườn Tầm Thế Giới

Địa chỉ UY TÍN
PHÁ THAI
Ở ĐÀ NẴNG

TẬN TÂM - HIỆU QUẢ - AN TOÀN

Phòng khám đa khoa quốc tế Đà Nẵng
Địa chỉ: 180 Đ. Trần Phú, Phước Ninh, Hải Châu, ĐN
Thời gian làm việc: 8h- 20h(Tất cả các ngày trong tuần)

0379.913.598

Khi tìm kiếm thông tin về địa chỉ phá thai an toàn về trong ngày tại Đà Nẵng thì chị em dễ bắt gặp thông tin của **phòng khám Sản phụ khoa Đà Nẵng** về địa chỉ phá thai an toàn Đà Nẵng, chi phí hợp lý và thời gian linh hoạt. Chúng tôi đã tìm hiểu thông tin về địa chỉ Phòng khám Đa khoa Quốc tế Đà Nẵng mà chị em nên tham khảo trước khi quyết định:

Thời gian thực hiện phá thai

Phòng khám Đa khoa Quốc tế Đà Nẵng hiện đang có lịch làm việc từ 07h30 đến 20h00 vào tất cả các ngày trong tuần và cả

ngày lễ nên mọi người có thể thoải mái về thời gian đi khám, cả trong ngày, ngoài giờ hành chính hay những ngày nghỉ. Đây là một lợi thế cho những chị em bận rộn, và không muốn tốn nhiều thời gian đi khám thì có thể đặt lịch trước để sắp xếp thời gian phù hợp trao đổi trực tiếp với bác sĩ chuyên môn.

THỜI GIAN LÀM VIỆC TẠI PHÒNG KHÁM

🕒 Thời gian khám và chữa bệnh

07:30 - 20:00 hàng ngày

🕒 Thời gian tư vấn trực tuyến

06:00 - 23:00 hàng ngày



📞 **Hotline: 0827.750.966**

Phòng khám đã hoạt động trong lĩnh vực thai sản được 10 năm nên có kinh nghiệm và là địa chỉ phá thai an toàn, đảm bảo, phù hợp với mọi đối tượng khách hàng.

Chất lượng phá thai an toàn

Theo như lời nhận xét, bình luận, đánh giá của khách hàng về chất lượng cũng như dịch vụ chăm sóc người bệnh của phòng khám rất tốt. Bởi vì phòng khám chỉ tập trung trong một số lĩnh vực cụ thể nên chất lượng chuyên sâu của những lĩnh vực đó rất chuyên nghiệp. Nếu như khách hàng mắc các bệnh về tim mạch, não bộ hay nội

tặng thì Phòng khám Đa khoa Quốc tế Đà Nẵng là cơ sở không phù hợp.



Hiểu được tầm quan trọng của bác sĩ khi thực hiện thủ thuật phá thai an toàn, nên ban lãnh đạo của phòng khám đã mời các bác sĩ chuyên môn giỏi tại bệnh viện trọng điểm về công tác. Phòng khám cũng chia sẻ thông tin của bác sĩ lên trang chính của website để người bệnh tiện theo dõi. Dựa vào kiến thức chuyên môn của mình cũng như kinh nghiệm, nhiệt huyết trong nghề mà bác sĩ có thể chẩn đoán nhanh chóng và chính xác phương pháp phá thai phù hợp với từng trường hợp khách hàng nhằm hạn chế nguy hiểm, rủi ro, biến chứng hậu phá thai.

Cơ sở vật chất

Để đảm bảo hiệu quả phá thai an toàn thì phòng khám Sản phụ khoa Hưng Thịnh còn

chú trọng đến thiết bị máy móc cùng môi trường xung quanh, được khử khuẩn thường xuyên nhằm hạn chế mầm bệnh trong không gian, tránh lây nhiễm từ người bệnh sang bác sĩ hoặc bệnh nhân khác.



PHÒNG KHÁM TRANG BỊ HỆ THỐNG MÁY MÓC HIỆN ĐẠI

Trong quá trình phá thai tại cơ sở này người bệnh sẽ dễ dàng di chuyển đến các phòng phụ hợp do cách sắp xếp khoa học, đồng thời có thể hỏi các y tá túc trực bên cạnh,

Về thiết bị điều trị bệnh nói chung và phá thai an toàn nói riêng thì tại Phòng khám Đa khoa Quốc tế Đà Nẵng có đủ các thiết bị cần thiết và phù hợp với quy trình chữa bệnh, trong trường hợp bệnh hiếm, bệnh lạ, hoặc đã quá nặng thì bác sĩ sẽ khuyến cáo người bệnh chuyển lên các cơ sở y tế chuyên sâu hơn.

ƯU ĐÃI GÓI KHÁM THAI SỚM 199.000đ

- ✓ Khám với bác sĩ chuyên khoa
- ✓ Siêu âm đầu dò
- ✓ Tổng phân tích nước tiểu
- ✓ Thử HCG
- ✓ Test HIV

-30% CHI PHÍ THỦ THUẬT

-30% CHI PHÍ ĐIỀU TRỊ

ĐẶT LỊCH HẸN NGAY

Chi phí phá thai an toàn về trong ngày

Nếu chị em lo lắng chi phí phá thai về trong ngày sẽ tốn kém, đắt hơn nhiều so với khám thông thường thì tại phòng khám Sản phụ khoa Hưng Thịnh không như thế. Với những đối tượng phá thai về trong ngày hoặc vào cuối tuần, vào giờ hành chính thì mức phí vẫn không hề tăng giá so với khám thông thường, chính vì thế chị em có thể thoải mái đi khám mà không cần lo lắng nhiều về chi phí.



PHÒNG KHÁM ĐA KHOA QUỐC TẾ ĐÀ NẴNG

GIẢM 30%

CHI PHÍ THỦ THUẬT

- ✓ *Phá thai bằng thuốc*
- ✓ *Hút thai*
- ✓ *Phá thai không đau*

**An Toàn
Nhanh Chóng
Bảo vệ tử cung**

HOTLINE.ZALO: 0827.750.966 - 0379.913.598

Tại phòng khám không có tình trạng chật chém chi phí bệnh nhân, không những thế với người đã đặt lịch trước còn nhận được nhiều ưu đãi hỗ trợ, nên mức phí được giảm đi nhiều.

Phương pháp phá thai an toàn tại Đa khoa Quốc tế Đà Nẵng

Bác sĩ tại Phòng khám Đa khoa Quốc tế Đà Nẵng khuyến cáo các thai phụ khi có ý định phá thai tuyệt đối không được tự ý phá thai tại nhà bằng các phương pháp dân gian truyền miệng, điều này cực kỳ nguy hiểm đến sức khỏe, tính mạng thai phụ và tỷ lệ rủi ro rất cao.

CÁC PHƯƠNG PHÁP PHÁ THAI HIỆN NAY

▶ PHƯƠNG PHÁP NỘI KHOA

- Sử dụng thuốc
- Thai dưới 7 tuần

▶ PHƯƠNG PHÁP NGOẠI KHOA

- Hút thai



Các thai phụ nên đến cơ sở y tế để kiểm tra, và siêu âm tình trạng sức khỏe của bản thân và thai nhi, phù hợp với phương pháp nào thì bác sĩ sẽ tư vấn chi tiết, và chọn phương pháp an toàn về ngay trong ngày. Với những phương pháp hiện đại thì tỷ lệ thành công sẽ cao, và hạn chế tổn thương, biến chứng, rủi ro sau này cho người bệnh.

Cùng tham khảo quy trình phá thai tại Phòng khám Đa khoa Quốc tế Đà Nẵng gồm các bước dưới đây:

QUY TRÌNH PHÁ THAI AN TOÀN

Theo Chuẩn y tế



Thăm khám và ổn định tâm lý

Tư vấn và cam kết

Thực hiện phá thai an toàn, hiệu quả

Hậu phẫu

Tái khám



PHÒNG KHÁM ĐA KHOA QUỐC TẾ ĐÀ NẴNG
Y Đức Hàng Đầu - Vươn Tầm Thế Giới



0827.750.966
0379.913.598

- . Bước đầu bác sĩ sẽ kiểm tra và siêu âm sức khỏe của mẹ, và thai nhi từ đó xác định tình trạng sức khỏe cả hai, xem xét phù hợp với phương pháp phá thai nào.
- . Sau khi có kết quả kiểm tra bác sĩ sẽ tư vấn cụ thể quy trình, những ưu và nhược điểm của phương pháp đó, chi phí, rủi ro, những điều cần kiêng, và biến chứng có thể xảy ra. Nếu thai phụ đồng ý phá thai thì sẽ ký vào bản tự nguyện và đi thanh toán viện phí rồi tiến hành phá thai ngay để có thể về trong ngày.
- . Quy trình phá thai sẽ được tiến hành cẩn thận từng bước, đảm bảo an toàn, và khử

khuẩn toàn bộ thiết bị cũng như không gian vô trùng.



. Sau khi thực hiện thai phụ sẽ được y tá chuyển đến phòng hồi sức để nghỉ ngơi và theo dõi. Sau khoảng 1-2 tiếng không có điều gì bất thường sẽ được bác sĩ chia sẻ thông tin về những việc nên làm, và cần tránh trong quá trình hồi phục tại nhà. Đồng thời sẽ đặt lịch đến tái khám kiểm tra lại kết quả

. Thai phụ cần lưu ý sau khi phá thai sẽ thấy xuất hiện tình trạng chảy huyết giống như hành kinh thì bình thường nhưng nếu kèm theo các triệu chứng sốt, đau bụng dữ dội thì cần đến bác sĩ chuyên môn để kiểm tra kịp thời. Trong quá trình hồi phục tuyệt đối không được quan hệ tình dục và chú ý chế độ dinh dưỡng, ăn uống, vệ sinh sạch sẽ vùng kín.

**ƯU ĐÃI KHÁM
THAI SỚM
199k**

MIỄN PHÍ
100%
Khám Lâm Sàng

GIẢM
30%
Phí Thủ Thuật

Ưu Đãi Chỉ Áp Dụng Khi Đặt Lịch Khám Online

HOTLINE: 0827 750 966

Liên hệ ngay đến hotline của phòng khám phá thai an toàn về trong ngày để được hỗ trợ giải đáp, hướng dẫn miễn phí.

Bài viết đã chia sẻ xong những địa chỉ phá thai an toàn về trong ngày trên địa bàn Đà Nẵng, chất lượng hiệu quả, mà phù hợp với đa số đối tượng. Qua đó chị em khi quyết định thực hiện phá thai thì nên tìm hiểu thật kỹ về quy trình phá thai và chọn địa chỉ y tế phù hợp với bản thân, liên hệ tìm hiểu thông tin và chuẩn bị trước tài chính tại nhà.

THÔNG TIN PHÒNG KHÁM:

Địa chỉ: 180 Trần Phú, Phước Ninh, Hải Châu, TP Đà Nẵng

Hotline: **0379.913.598** - **0827.750.966**

Fanpage:

<https://www.facebook.com/dakhoaqtdananq/>

Zalo: <https://zalo.me/0827750966>

Messenger: <https://m.me/dakhoaqtdanang>

Thời gian làm việc: 07:30 - 20:00 hàng ngày

